

ประเทศไทย: คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ

วันนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) ได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ ซึ่งได้กระทำอัตวินิบาตกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมหลังจากเขาได้พยายามกระทำอัตวินิบาตกรรมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 หลังจากได้อ่านคำพิพากษา ซึ่งเขาเชื่อว่าการทำคำพิพากษาดังกล่าวได้ถูกแทรกแซงโดยผู้พิพากษาท่านอื่น

ผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นจังหวัดยะลาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

ก่อนกระทำอัตวินิบาตกรรม ผู้พิพากษาคณากรได้โพสต์จดหมายความยาวสองหน้ากระดาษลงบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ของเขา โดยกล่าวว่าตนได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และถูกแจ้งข้อหาทางอาญา หลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงการตัดสินใจในบางคดีของผู้พิพากษาที่มีตำแหน่งอาวุโสกว่าต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาห้าคนซึ่งถูกควบคุมตัวและซักถามภายใต้อำนาจของกฎหมายความมั่นคงที่มีผลบังคับใช้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้พิพากษาคณากรได้กล่าวในจดหมายเปิดผนึกว่าตนได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาอาวุโสให้กลับคำพิพากษาซึ่งเขาได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งห้าคนในข้อหาฆ่าคนตาย เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ ภายหลังจากที่ได้อ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ผู้พิพากษาคณากรได้ใช้ปืนจ่อยิงเข้าที่หน้าอกตัวเองภายในห้องพิจารณาคดีในศาลจังหวัดยะลา

ภายหลังความพยายามในการกระทำอัตวินิบาตกรรมครั้งแรก สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เริ่มกระบวนการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการตุลาการต่อผู้พิพากษาคณากร โดยผู้พิพากษาคณากรได้ถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนการกระทำของเขาในความผิดภายใต้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เพิ่มเติมอีกด้วย

ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า จากการตรวจสอบชั้นแรกของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นว่าไม่ปรากฏเรื่องการแทรกแซงคดี และกล่าวต่อว่าการสอบสวนทางวินัยและการดำเนินคดีอาญาต่อผู้พิพากษาคณะกร นั้นเป็นผลมาจากนำอาวุธปืน เข้าไปในบริเวณศาลเพื่อกระทำอัถวินิบัติกรรม